

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๕๓๗๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อป้องกันการทุจริต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ปรากฏเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงินการคลังหน่วยงานของรัฐ จากองค์การอิสระ หน่วยงานภายนอก กรณีมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานจังหวัดมีพฤติกรรมทุจริต จนเกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการไม่ได้ตรวจสอบการเงินการคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ของส่วนราชการถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับดูแล และกำชับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมีอำนาจ อนุมัติการจ่ายเงิน และมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ให้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม และกำหนดผู้ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การตรวจสอบระบบการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน้าที่ตรวจสอบการขอเบิกเงิน การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่าย จำนวนเงิน ที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานการรับเงินและรายการที่บันทึกในระบบ รายงานและเอกสารอื่นสำหรับการรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการก่องหนผู้กักพิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. มอบหมายหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงาน การเงินของสำนักงานจังหวัด รวมทั้งติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หากพบว่ามี การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบริหารพัสดุ ไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตาม กฎหมายหรือระเบียบ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยถือว่ากรณีข้างต้น เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ มท ๕๐๖๒๗-๘

โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒ มท ๕๐๖๒๘